



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
Office of Insurance Commission

ฉบับที่ ๔ / ๒๕๕๗

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

เพื่อให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตาม  
ความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า  
ด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ  
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้

บริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  
กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคำเปรียบเทียบปรับตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่บริษัทประกันวินาศภัย ไม่ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบ จำนวน ๑ บริษัท ดังนี้

บริษัท ประกันวินาศภัย	ลักษณะการกระทำความผิด/ โทษที่ได้มีการเปรียบเทียบ	ความคืบหน้าของคดี
บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	๑) กระทำการออกใบสลักหลังขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย โรคร้ายแรง ให้แก่ผู้เอาประกันภัยรายนางสำรวย แสงธูป โดยใช้แบบและ ข้อความกรมธรรม์ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และ ๒) กระทำการดำเนินธุรกิจรับประกันภัยอันมีลักษณะเข้าข่ายการประกัน ชีวิต โดยออกใบสลักหลังขยายความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ให้แก่ ผู้เอาประกันภัยรายนางสำรวย แสงธูป คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	บริษัทไม่ชำระค่าปรับ ตามคำเปรียบเทียบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

หมายเหตุ ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ  
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ  
๓ ได้กำหนดไว้ว่า กรณีบริษัทได้ชำระค่าปรับแล้วตามคำเปรียบเทียบ ให้ประกาศหรือโฆษณาไว้เป็นเวลา หกเดือน สำหรับกรณี  
กฎหมายกำหนดโทษปรับไม่ถึงสามแสนบาท หรือหนึ่งปีสำหรับกรณีกฎหมายกำหนดโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทขึ้นไปหรือมี  
โทษจำคุก และหากเป็นกรณีบริษัทไม่ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบ ให้ประกาศหรือโฆษณาต่อไปอีกหนึ่งปีนับแต่คดีถึงที่สุด